

ที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๕๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เรื่อง ขอรื้อปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เรียน เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

อ้างถึง (๑) หนังสือสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ กฟก.๐๔๑๐/๑๓๑๓
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

(๒) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑.๖/ป ๕๕๘
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในประเด็นเกี่ยวกับสถานภาพและการดำรงตำแหน่งของผู้แทนเกษตรกรและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๒ และสำนักงานฯ ได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง (๒) ขอให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดตั้งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้พิจารณาข้อหาดังกล่าวโดยมีผู้แทนสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า การให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น เป็นการให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐหรือตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งปัญหาข้อกฎหมายนั้นต้องมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและหน่วยงานของรัฐนั้นเห็นว่าปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นเหตุให้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ แต่สำหรับกรณีข้อหาหรือของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนี้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในปัจจุบันผู้แทนเกษตรกรและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรมีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และยังไม่พ้นจากวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้ การขอหารือในครั้งนี้ของ

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นเพียงการสอบถามเพื่อความมั่นใจหรือคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ยังไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง หรือมีเหตุโต้แย้งจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยถูกต้องต่อไปได้ ประกอบกับหนังสือของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่อ้างถึง (๑) ก็มีได้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่ขัดข้องในการปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่างไร ในขั้นนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไม่อาจพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวได้

อนึ่ง หากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเห็นว่ามีความเสี่ยงหรือมีความจำเป็นเป็นกรณีพิเศษที่จะต้องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็ชอบที่จะเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นตามระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(คุณพรทิพย์ จาละ)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ฝ่ายกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖-๙ ต่อ ๓๒๐, ๓๒๑

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๕๘

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th